

Số: 44/THCSTTVĐ

Văn Diễn, ngày 21 tháng 02 năm 2022

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch
COVID-19 trong trường học và đảm bảo
an toàn và sức khỏe cho học sinh

Kính gửi: Các đồng chí Cán bộ, giáo viên, nhân viên,
các bậc cha mẹ học sinh trường THCS Thị trấn Văn Diễn

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;

Thực hiện các văn bản UBND Thành phố Hà Nội: Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Công văn số 3807/UBND-KGVX ngày 31/10/2021 về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 320/UBND-KGVX ngày 05/02/2022 về việc cho học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 thuộc 18 huyện thị xã trở lại trường học;

Thực hiện Kế hoạch 258/UBND-GDĐT ngày 15/02/2022 của UBND huyện Thanh Trì về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học;

Thực hiện Công văn số 88/GD&ĐT ngày 21/02/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học và đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh.

Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, huyện Thanh Trì, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trường THCS Thị trấn Văn Diễn đề nghị các đồng chí Cán bộ, Giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm các nội dung sau:

I. Về công tác phòng chống dịch

1. Tiếp tục rà soát, bổ sung nội dung kế hoạch và kịch bản theo Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ GD&ĐT phê duyệt.

2. Thực hiện nghiêm quy trình các bước xử lý khi phát hiện học sinh nhiễm COVID-19 tại nhà trường theo Quy định tại Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ GD&ĐT, cụ thể:

a. Đối với học sinh phát hiện nhiễm COVID-19 (F0) trong thời gian học tại trường:

Bước 1: Thông báo kết quả dương tính cho Trường Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương, tổ công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, tổ an toàn COVID-19 của nhà trường và phụ huynh học sinh. Tiếp tục cách ly tạm thời F0; thông báo cho trạm y tế địa phương (trạm y tế Thị trấn) các biện pháp triển khai phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Tại thời điểm phát hiện học sinh nghi nhiễm COVID-19, nhân viên y tế nhà trường cấp phát khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách cho học sinh nghi nhiễm để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 địa phương (Thị trấn) cùng trạm y tế tiếp nhận thông tin, cử nhân viên y tế hỗ trợ kịp thời cơ sở giáo dục việc xác nhận các trường hợp nhiễm COVID-19.

Bước 2: Đánh giá và xử lý tình hình F0

- Nếu F0 có triệu chứng suy hô hấp, thở nhanh hoặc khó thở, SpO2 dưới 96%; cần liên hệ và chuyển đến bệnh viện trong địa bàn có khoa, đơn vị chữa trị COVID-19 hoặc chuyển đến cơ sở điều trị theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế huyện (không ồn ào, không gây hoang mang cho học sinh và phụ huynh học sinh).

- Nếu F0 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ: tư vấn, hướng dẫn phụ huynh/người giám hộ đưa học sinh về nhà để được Trạm y tế địa phương nơi học sinh cư trú tiếp cận, theo dõi, xử lý theo quy định.

Bước 3: Tạm ngừng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học, xét nghiệm và kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên có mặt trong lớp (được xác định là F1) bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên (có thể dùng mẫu gộp nhưng không quá 03 người/1 mẫu). Đồng chí phụ trách y tế báo cáo ngay Ban Chỉ đạo về số lượng F1 cần xét nghiệm nhanh để xử lý theo quy định.

Tình huống phát sinh thêm học sinh cùng lớp là F0 (sau khi xét nghiệm nhanh kháng nguyên), thực hiện cách ly tạm thời và xử lý ngay F0 mới phát sinh theo bước 1.

Các lớp học khác học bình thường.

Bước 4: Cách ly, theo dõi F1 theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Công văn 762/BYT-DP ngày 21/2/2022 về cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần).

GVCN thông báo với phụ huynh học sinh, đón con về nơi cư trú, yêu cầu phụ huynh học sinh báo cáo y tế nơi cư trú để thực hiện cách ly theo quy định. Hàng ngày nắm thông tin dịch tễ, quan tâm, động viên F1, tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh F1.

b. Đối với học sinh phát hiện bị nhiễm COVID-19 ngoài trường học (sau khi đã tham gia học trực tiếp tại trường):

GVCN có trách nhiệm báo cáo ngay Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại nhà trường, các trường hợp mắc F0 tại nhà sau khi tham gia học trực tiếp tại trường, thông báo tới phụ huynh học sinh trong cùng lớp thực hiện quy định khai báo y tế thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định.

Tổ chức vệ sinh khử khuẩn các lớp học đã có học sinh F0 đến lớp.

c. Đối với giáo viên phát hiện mắc COVID-19 trong thời gian dạy học trực tiếp tại trường hoặc sau khi đã trở về nhà đã có thời gian giảng dạy trực tiếp tại trường; xử lý tương tự theo các bước trên.

d. Nếu cùng trong một ngày phát hiện từ 02 trường hợp F0 trở lên ở hai lớp học khác nhau, tổ chức ngay việc xét nghiệm tầm soát theo quy mô như sau:

- Hai lớp ở cùng tầng thì xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên của tất cả các lớp trên cùng tầng.

- Hai lớp ở khác tầng, cùng khối nhà thì xét nghiệm kiểm tra cho học sinh, giáo viên tất cả các lớp học cùng khối nhà.

- Hai lớp ở khác khối nhà, nếu có mối quan hệ dịch tễ thì xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh, giáo viên trường. Nếu không có mối quan hệ dịch tễ thì chỉ xử lý theo lớp học.

Nhà trường đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai và thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các bộ phận báo cáo về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trường qua số điện thoại:

- Đồng chí phụ trách Y tế: Ngô Thị Thu Hằng – 0987467172

II. Về việc phòng, chống rét đảm bảo sức khỏe cho học sinh

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại, GVCN các lớp, các đồng chí được phân công phụ trách cần lưu ý thực hiện:

1. Thường xuyên kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, báo cáo cho đồng chí Hiệu trưởng để sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng chức năng,... đảm bảo tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

2. GVBM không tổ chức các hoạt động tập trung ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

3. Trong những ngày rét đậm, trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, tổ giám thị cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

4. Quy định về việc chuyển trạng thái từ học trực tiếp sang trực tuyến khi thời tiết rét đậm, rét hại

- **Học sinh Trung học cơ sở chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ dưới 7°C.**

- Thông tin theo Đài Truyền hình Việt Nam về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại; phụ huynh học sinh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội được phát tại Bản tin dự báo thời tiết:

+ Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), chương trình “Chào buổi sáng”.

+ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chương trình “Hà Nội buổi sáng”, vào 06 giờ sáng hàng ngày.

Căn cứ vào thông tin này, GVCN thông báo tới HS, CMHS cho học sinh chuyển học từ trực tiếp sang học trực tuyến.

Trên đây là công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho học sinh. Trường THCS Thị trấn Văn Điển đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện. Các đồng chí GVCN thông báo kịp thời đến học sinh và cha mẹ học sinh được biết các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG



Trương Thị Quý Hoa